
 

 
 
 

 
 

 

 
รายงานผล 

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานประจำประงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 
อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม 

 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  โทร 042-052519 
ที ่นพ 77101/-               วันที่   23   เดือน   เมษายน   พ.ศ.  2566 
เร่ือง  รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำประงบประมาณ    
       พ.ศ.2567 
………………………………………………………………………………............................................…………………………………… 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ได้มีการด าเนินการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567  ในแต่ละหมู่บ้าน ในช่วงเดือนมีนาคม 2567  ที่ผ่านมา 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ในการที่จะบรรจุโครงการต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ 2568 ดังนี้ 

บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 โครงการติดตั้งสายพาดดับพร้อมโคมไฟสาธารณะ  งบประมาณ  
100,000 บาท  

บ้านโพนแพง หมู่ที่ 2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหลัง อบต.โพนแพง  งบประมาณ  
100,000 บาท  และขอใช้ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านโพนแพง หมู่ที่ 2 (ทรัพย์สิน อบต.) 

บ้านตาลกุด หมู่ที่ 3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  งบประมาณ  
100,000 บาท  

บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 4 โครงการวางท่อระบายน ้า พร้อมบ่อพัก ข้างวัด  งบประมาณ  
100,000 บาท  

บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 โครงการติดต้ังไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  งบประมาณ  
100,000 บาท  

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 โครงการติดตั้งสายพาดดับพร้อมโคมไฟสาธารณะ  งบประมาณ  
100,000 บาท  

บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหลัง อบต.โพนแพง  งบประมาณ  
100,000 บาท  

บ้านตาลกุดใต้ หมู่ที่ 8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าช้า งบประมาณ 100,000 บาท  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือเพ่ือโปรดทราบ  
 
               ลงชื่อ                    ผู้รายงาน 
       (นางสาวใจเพชร   เลวารี) 
                                                 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  
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                                      - รับทราบ 
                                  

                                            (ลงชื่อ)  
                                                                (นายสังคม         แสนค า) 
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ตัวอย่าง- 
 

บันทึกการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านโพนแพง  หมู่ที่  ๒ 

  วันที่  ๒๓   มีนาคม  ๒๕๖๗  เวลา  ๑๙.๐๐  น 
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  

..................................................... 
เปิดประชุมเวลา  ๑๙.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญค้ำ  แสนเขื่อน กล่าวเปิดการประชุม  พร้อมแจ้งให้พ่ีน้องชาวบ้านโพนแพงได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายที่ 

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงได้ออกมาประชาคม พบปะกับพ่ีน้อง  เพ่ือ
ต้องการทราบสภาพปัญหา  ความเดือดร้อนของพ่ีน้อง  เพ่ือนำไปดำเนินการบรรจุ
ในแผนพัฒนาห้าปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๑ เรื่องพิจารณาเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
นายบุญค้ำ  แสนเขื่อน โครงการที่เสนอนั้นต้องเป็นโครงการที่ทุกคนคิดว่าเป็นความเดือดร้อนหรือจำเป็น 

เร่งด่วนที่สุด  ที่จะได้บรรจุในแผนฯ  การเสนอโครงการแต่ละโครงการแต่อาจจะ
ดำเนินการได้ไม่หมดเพราะขึ้นอยู่กับงบประมาณ  ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ 

จ่าเอกธนชาติ เชื้อคำฮด  กล่าวแนะนำเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงว่ามีใครบ้าง  
นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ การที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงได้ออกมาพบปะกับพี่น้องชาวบ้านโพน

แพง หมู่ ๒ ในวันนี้  เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการหรือความเดือดร้อน
ของพี่น้องชาวบ้านโพนแพง หมู่ ๒  ว่ายังมีความต้องการหรือมีปัญหาในด้านใดบ้าง
ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงแก้ ไขปัญหาให้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  และปัญหาที่ทุกท่านได้เสนอในวันนี้  ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพงจะนำไปวิเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาห้าปี  ( ๒๕๖๖  – ๒๕๗๐ ) 
ต่อไป  เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา  ให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชาคมในวันนี้ไ ด้เสนอ
โครงการ/แผนงานที่ต้องการได้ครับ  เริ่มที่ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เสนอโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายหลัง อบต.โพนแพง   ครับ 

นายสริยา  สุริยนต์ เสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหลัง อบต.โพนแพง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ มีใครจะเสนอโครงการไหนอีกไหมครับ 
ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนอ 
นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ ถ้าไม่มีใครเสนอโครงการแล้ว  ขอมติที่ประชุม  ว่าจะให้โครงไหนเป็นโครงการที่

สำคัญเร่งด่วน  โดยการยกมือ  เพ่ือจัดเรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วนของสภาพ
ปัญหา 

ที่ประชุม  ยกมือให้โครงการตามที่เสนอมาตามลำดับที่เสนอมาเลย 
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นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ ต่อไปยุทธศาสตร์ที่  ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีใครจะเสนอโครงการเพ่ิมจาก
ที่ได้กล่าวมาอีกไหมครับ 

นางกาญจนา แสนเขื่อน   เสนอโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ขอให้บรรจุไว้ ปี ๖๗
และ๖๘ ด้วยค่ะ 

นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ มีใครจะเสนอโครงการไหนอีกไหมครับ 
ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนอ  เห็นชอบ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี ๖๗และ๖๘ ตาม 

เสนอ 
นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ ถ้าไม่มีใครเสนอต่อไปยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน   สังคม  และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
ผู้ใหญ่บ้าน  เสนอโครงการติดตั้งโคมไฟแสงจันทร์จากห้วยแมดถึงสะพานห้วยกุดตุ้มนก หมู่ที่ ๑ , 

ติดตั้งไฟจราจรตามทางแยกในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ,โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณ  
ข้างกำแพงวัดถึงสี่แยกบ้านรองนายกอนันต์ อินาลา หมู่ที่ ๑ 

นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ มีใครจะเสนอโครงการไหนอีกไหมครับ 
ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนอ 
นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ ถ้าไม่มีใครเสนอโครงการแล้ว  ขอมติที่ประชุม   
ที่ประชุม  เสนอให้เพ่ิมตามโครงการที่ได้เสนอมาแล้วข้างต้น 
นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยหรือไม่ 
ที่ประชุม  เห็นชอบ 
นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ ต่อไปยุทธศาสตร์ที ่  ๔  ด้านการส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการ

ท่องเที่ยว มีใครเสนอเพ่ิมเติมจากแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนอ 
นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ ถ้าไม่มีใครเสนอโครงการแล้ว  ต่อไปยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการบริหารจัดการและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมมีใครเสนอเพ่ิมเติมจากแผนพัฒนาห้าปี 
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มีใครเสนอ 
นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ ถ้าไม่มีใครเสนอโครงการแล้ว  ต่อไปยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  

จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีใครเสนอเพ่ิมเติมจากแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐ หรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนอ 
ผู้ใหญ่บ้าน                   เนือ่งจากยุทธศาสตร์ที่เสนอมาแต่ละด้านนั้น  ในเนื้อหาที่ทางเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอ

มาคิดว่าโครงการในแต่ละด้านนั้นมีความเหมาะสมแล้ว  ขอเพียงแต่ให้ทาง อบต.
ดำเนินการให้ได้ก็คงสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชน ขอขอบคุณครับ 

นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ ถ้าไม่มีใครเสนอโครงการอะไรแล้ว  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมประชาคมในวันนี้  และเมื่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนแพงได้ประชาคมหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านแล้ว  จะมีการจัด
ประชาคมตำบลในวันที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๖  อีกครั้ง  เพ่ือที่จะได้ให้ผู้นำหมู่บ้าน
หรือคณะกรรมการหมู่บ้านได้เข้าร่วมพิจารณาโครงการที่ได้เสนอกันในวันนี้แล้ว  
เพ่ือจะได้วิเคราะห์แล้วนำไปจัดทำแผนพัฒนาห้าปี ( ๒๕๖๖– ๒๕๗๐ )   
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๒ เรื่องขอใช้ศูนย์สาธิตการตลาด (ร้านค้าชุมชน) ม.๒ ตำบลโพนแพง อำเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

นายบุญค้ำ  แสนเขื่อน ต่อไปจะปรึกษาหารือในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างไ ในชุมชน เพื่อเป็นมติที่ประชุม
ครับ ในเรื่องขอใช้ศูนย์สาธิตการตลาด (ร้านค้าชุมชน) ม.๒ ตำบลโพนแพง อำเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม  เนื่องจากถือว่าเป็นทรัพย์สินของ อบต. และเดิมมีการ
เช่า ทางชุมชนได้ร่วมกันเก็บค่าเช่า ปัจจุบัน ไม่มีการเช่า มีการถือครองของเอกชน 
มานานหลายปี จึงอยากจะขอใช้สถานที่ดังกล่า มาเพ่ือจัดทำเป็นศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน และเพ่ือจัดทำเป็นร้านค้าชุมชน และจัดทำเป็นที่ประชุมสำหรับหมู่บ้าน และ
จัดทำเป็นที่ทำงานของ อสม.ในแต่ละเดือน ในการตรวจสุขภาพ เป็นต้น จึงขอที่
ประชุมแสดงความคิดเห็น เพ่ือจะได้เสนอ สภาอบต.พิจารณาเห็นชอบต่อไป  

นางกาญจนา  แสนเขื่อน  ตามท่ีผู้ใหญ่บ้าน ได้ชี้แจง เห็นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะขอใช้สถานที่ดังกล่าว 
เนื่องจากทางหมู่บ้านโพนแพง ม.๒ มีความจำเป็นต้องใช้และเห็นสมควรที่จะต้องขอ
ทาง อบต.โพนแพง ตามระเบียบฯที่กำหนด ในส่วนตัวเห็น ว่า เพื่อประโยชน์โดย
ส่วนรวมของประชาชน ในพ้ืนที่ และเอกชน รายดังกล่าวก็มิได้เช่าขายของแต่อย่าง
ใด จึงขอใช้สถานที่ 

นายบุญค้ำ  แสนเขื่อน หากเราจะนำไปใช้ในการจัดทำร้านค้าชุมชน ก็ต้องมีการประชุมอีกครั้งว่า จะเข้า
หุ้นๆละ ๑๐๐ บาท จะเพียงพอหรือไม่ หรือไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท วันนี้ตกลงเพียง
เท่านี้   ท่านอื่น 

นายสุริยา  สุริยนต์ อยากทราบว่า ปัจจุบัน อบต.โพนแพง ได้ดำเนินการเก็บค่าเช่าหรือไม่ ในสถานที่
ดังกล่าว  

นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ ไม่แน่ใจว่าเก็บหรือไม่ ครับ จักสอบถามผู้รู้ให้ครับ  แต่หากจะขอใช้ สภา อบต.ต้อง
เห็นชอบ ในเรื่องดังกล่าว ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ นี้ เพราะเป็นทรัพย์สิน 
อบต.โพนแพง ด้วยครับ  

นายบุญค้ำ  แสนเขื่อน ต่อไปจะขอมติที่ประชุม ว่า จะเห็นชอบทำเอกสาร เรื่องขอใช้ศูนย์สาธิตการตลาด 
(ร้านค้าชุมชน) ม.๒ ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หรือไม่ 

ที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้ขอใช้ศูนย์สาธิตการตลาด (ร้านค้าชุมชน) ม.๒ ตำบล
โพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ต่อสภา อบต./อบต.โพนแพง ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญค้ำ  แสนเขื่อน หากไม่มีอะไรแล้วต่อไป  ขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา    ๒๐.๓๐  น. 
 

ลงชื่อ                สุริยา                      ผู้บันทึกการประชุม 
                                           (นายสุริยา        สุริยนต์ ) 
                                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

        ลงชื่อ                 บญุค้ำ                     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                           ( นายบุญค้ำ  แสนเขื่อน ) 
                                               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒ 



-ตัวอย่าง- 
ภาพถ่าย 

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗  
 

 
 
 

 


